

"ออมสิน" ชูขยายพักหนี้ครูออกอีก 2 เดือน ถึงสิ้น ก.ย. เหตุครูยื่นขอ

● นำเสนอเมื่อ 9 ส.ค. 2558

เมินเพิ่มวงเงินช่วยหนี้ในระบบ ออมสินช้ลูกค้้น้อย500ล.น่าจะพอ ยึดพักหนี้ครูต่อ2ด

ออมสินเผยมีลูกค้าที่เป็นหนี้ในระบบแค่แสนราย แถมมาลงทะเบียนขอกู้้น้อย ไม่จำเป็นต้องให้บอร์ดอนุมัติเพิ่มวงเงิน พรอมชงบอร์ดให้ขยายพักหนี้ครูอีก 2 เดือนถึงสิ้น ก.ย. หลังพบครุมาลงทะเบียนน้อย

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้ในระบบว่า หลังจากที่คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้อนุมัติวงเงินในการแก้ปัญหาหนี้ระบบวงเงิน 500 ล้านบาทไปแล้ว พบว่ามีลูกค้ามาลงทะเบียนขอแก้ไขหนี้ยังไม่มาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะลูกค้าออมสินที่เป็นหนี้ในระบบมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับกลุ่มเกษตรกร

"กลุ่มที่เป็นหนี้ในระบบส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมมากกว่าภาคการค้า ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดูแลอยู่ ส่วนออมสินดูแลพ่อค้าแม่ค้าในชนบท และพ่อค้าแม่ค้าในสังคมเมือง ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มาก" นายชาติชายกล่าว

นายชาติชายกล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีลูกหนี้ในระบบประมาณ 1.6 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ารวม 3.8 แสนล้านบาท กลุ่มนี้เป็นหนี้ในระบบและเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินด้วย 3.6 แสนล้านบาท ส่วนอีก 2 หมื่นล้านบาท เป็นลูกหนี้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงินเลย โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ากลุ่มที่เป็นหนี้ในระบบเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินเพียง 10% หรือประมาณ 1 แสนราย วงเงินรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท ส่วนแนวทางการช่วยเหลือนอกจากวงเงินดังกล่าวแล้ว กลุ่มนี้ยังสามารถเข้าไปใช้วงเงินจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งออมสินปล่อยกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านวงเงิน 2 หมื่นล้านบาทได้อีกทางหนึ่ง จากนั้นกองทุนที่ได้รับเงินจากออมสินไปก็นำไปปล่อยต่อให้กับกลุ่มที่เป็นหนี้ในระบบได้ โดยเอาทรัพย์สินที่ไปจำนองไว้มาไว้ที่กองทุน

"วงเงินช่วยแก้ปัญหาหนี้ระบบของออมสินจากเดิมที่มีอยู่เพียง 500 ล้านบาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินที่ปล่อยกู้ให้กองทุนหมู่บ้านก็เป็น 2.05 หมื่นล้านบาท ดูแล้วน่าจะพอ เพราะลูกค้าออมสินที่เป็นหนี้ในระบบมีไม่มาก" นายชาติชายกล่าว

นายชาติชายกล่าวว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูนั้น หลังจากปิดโครงการไปเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม พบว่ามีข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการเพียง 6-7 พันราย วงเงิน 6-7 พันล้านบาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก เพราะมีจำนวนลูกหนี้ครูทั้งหมด 5 แสนราย วงเงินรวม 5 แสนล้านบาท สาเหตุที่ลูกค้าเข้าร่วมน้อยคาดวาระยะเวลาสั้นไป ลูกหนี้บางส่วนยังไม่ทราบถึงโครงการ ดังนั้น ธนาคารจึงจะเสนอให้ประชุมบอร์ดที่จะมีการประชุมในเดือนสิงหาคมนี้ขยายโครงการพักหนี้ครูออกไปอีก 2 เดือน หรือจนถึงสิ้นเดือนกันยายน เพื่อให้ลูกค้าเข้าโครงการได้ทัน

โดยข้าราชการครูสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการนี้ได้เลย ตั้งเป้าครูเข้าร่วมโครงการประมาณ 3 หมื่นราย

ที่มาจาก [หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9 สิงหาคม 2558](#)